

# **Học Bác tinh thần “Trung thực, trách nhiệm”**

Thứ tư, 17/06/2015

**Nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, vừa qua, Thư viện TP Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Nội dung chuyên đề do tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính khu vực IV trình bày, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên và bạn đọc của thư viện tham dự...**

## **Trung thực, trách nhiệm với công việc, với mọi người và với chính mình**

Mở đầu buổi sinh hoạt, các đại biểu được tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng cung cấp những thông tin bổ ích, chuyên sâu của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; trong đó, nội dung "trung thực, trách nhiệm" được tập trung làm rõ, vì nó gắn bó mật thiết với công việc, học tập của các bạn trẻ. Bằng lối dẫn dắt chuyên nghiệp đầy cuốn hút, cộng thêm những liên hệ thực tế gần gũi, đa dạng diễn giả đã làm cho những nội dung lý luận chính trị vốn "khô, khó" trở nên sinh động, hấp dẫn các bạn trẻ. Bạn Lê Ngô Hòa Minh, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ chia sẻ: "Trước đây, em cũng thường hay suu tầm, tìm đọc những mẫu chuyện kể về cuộc đời, tấm gương đạo đức của Bác. Tuy nhiên, em chưa hiểu hết các tầng sâu ý nghĩa của những tư tưởng, đạo đức ấy của Bác. Được tham dự buổi sinh hoạt, giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, làm hành trang cho công việc sau này...". Cũng theo bạn Hòa Minh, tinh thần "trung thực, trách nhiệm" được thể hiện sinh động trong tất cả các mặt của đời sống; song "trung thực, trách nhiệm" với công việc, với mọi người có phần dễ thực hiện hơn "trung thực, trách nhiệm" với bản thân mình. Điều đó đòi hỏi mọi người cần học tập, trau dồi thường xuyên hơn...



Các đoàn viên thanh niên tham dự sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thư viện TP Cần Thơ tổ chức.

Cũng rất tâm đắc những điều tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng trình bày, bạn Nguyễn Thị Tú Anh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ bộc bạch: "Có dịp tìm hiểu sâu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Bác, em càng thêm yêu quý đức hy sinh cao cả của Bác. Suốt đời vì lợi ích của dân tộc không nghĩ đến lợi ích cá nhân. Em cũng thường hay tìm hiểu những mẫu chuyện viết về Bác, nên khi nghe Đoàn trường thông báo có buổi nói chuyện về học tập và làm theo gương Bác, em thu xếp thời gian để đăng ký tham gia. Em thấy những kiến thức này thật gần gũi, hữu ích rất nhiều đối với công việc phục vụ bệnh nhân của em sau này. Bởi đức tính "trung thực, trách nhiệm" gắn liền với những điều y đức mà chúng em đã được học ở trường. Nhiệm vụ của em là cố gắng học tập thật tốt để trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đó cũng là cách thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, với bệnh nhân và với chính mình".

Để giúp người nghe nhận thức sâu sắc hơn về tính "trung thực, trách nhiệm", tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng đã tập trung làm rõ khái niệm trung thực và trách nhiệm và những nội dung liên quan. Theo đó, "trung thực" chính là tôn trọng sự thật, chân lý; là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc. Trung thực là tuân thủ chuẩn mực đạo đức, nhất quán lời nói và việc làm. Trung thực (liêm, chính) là phẩm chất đạo đức của người cộng sản; tạo ra uy tín, nhân cách của cá nhân và tổ chức. Đối lập với trung thực là sự giả dối, xuyên tạc. Vì vậy, "Một sự bất tín, vạn sự bất tin". Còn "trách nhiệm" là điều phải làm, phải gánh vác, phải nhận về phía mình, thể hiện ở nhiều mối quan hệ: với gia đình, người thân, với nhân dân; với công việc và với bản thân mình. Trách nhiệm còn là làm có chất lượng, hiệu quả cao nhất; đấu tranh với cái sai, khuyết điểm, tiêu cực, dám nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm...

## **Học gương Bác, "trung thực, trách nhiệm" trong những việc hàng ngày**

Lắng nghe chăm chú và ghi chép cẩn thận những nội dung diễn giả trình bày vào quyển sổ tay, Trung úy Lê Hoàng Phong, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng PA 81 Công an TP Cần Thơ bộc bạch: "Sau buổi sinh hoạt này, trở về đơn vị tôi có thêm nhiều kiến thức, gợi ý hiệu quả để các đoàn viên thanh niên đăng ký những việc làm theo thiết thực, cụ thể gắn liền với công việc hằng ngày. Công tác trong ngành 5 năm, bản thân tôi rất tâm đắc và luôn nỗ lực rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là tinh thần "Trung thực, trách nhiệm" gắn bó với công việc". Theo anh Phong, trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần sự trung thực và trách nhiệm. Nhưng đối với người cán bộ, chiến sĩ công an điều này càng được thể hiện rõ hơn cả. Với anh "trung thực" chính là việc phản ánh công việc chính xác, kịp thời với lãnh đạo; "trách nhiệm" là đi làm đúng giờ, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao... Vì vậy việc tuyên truyền thể nào để đoàn viên thanh niên nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình thể hiện qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn là việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn tại đơn vị. Trong khi đó, Lại Phước Trường Thành, Phó Bí thư Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều chia sẻ: "Buổi sinh hoạt giúp tôi bổ sung kiến thức, về triển khai, tuyên truyền lại cho các bạn đoàn viên thanh niên. Thời gian qua, trong những kỳ họp lệ, sinh hoạt chi đoàn, tùy theo nội dung chủ điểm hàng tháng, chúng tôi luôn lồng ghép tuyên truyền những mẫu chuyện, bài viết về Bác, triển khai các nội dung đăng ký học tập, Chỉ thị 01 của Trung ương Đoàn về 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm đối với cán bộ, đoàn viên, xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác. Bản thân là một cán bộ Đoàn, đối tượng Đảng nên cần phải học tập, phấn đấu nhiều hơn...".

Tại buổi sinh hoạt, các bạn trẻ còn được các cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu quyển sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", do tác giả Nguyễn Thái Anh - Hùng Nguyễn tuyển chọn, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội ấn hành. Nguyễn Hà Hải Ý, thủ thư và cũng là người giới thiệu sách cho biết: "Cuốn sách bao gồm 65 mẫu chuyện cảm động, chân thực thể hiện sinh động những đức tính tốt đẹp của Bác, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với bản thân và lối sống trong sạch giản dị. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với những mẫu chuyện như "Một ngày làm việc của Bác", "Phong cách ứng xử thân tình", "Cuộc sống giản dị", "Làm nhà sàn", "Chiếc máy điều hòa"... Đó là những câu chuyện giản dị, mộc mạc nhưng chất chứa bao tình cảm đầm ấm, chan hòa, gần gũi thân quen. Qua những câu chuyện ấy toát lên ở Người một tác phong sinh hoạt giản dị, tâm lòng bao dung độ lượng, đạo đức cách mạng trong sáng; là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, sự tận tụy, hy sinh hết mình vì nước, vì dân, quên cả hạnh phúc riêng tư...". Theo bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ, thời gian

qua, định kỳ 3 tháng 1 lần, thư viện tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những chủ đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố. dịp này, thư viện cũng tổ chức triển lãm, trưng bày hàng ngàn đầu sách về 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Giỗ tổ Hùng Vương, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách tuyên truyền về chủ quyền biển đảo...

Thiết nghĩ, những buổi sinh chuyên đề như thế này là một cách làm hay cần được các đơn vị, địa phương, cơ quan, trường học, tổ chức cơ sở Đoàn nghiên cứu nhân rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

**Bài, ảnh: QUỲNH LAM**